

Số: **3623**/UBND-KH&ĐT
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
hoàn thành xây dựng các bệnh viện
tư nhân trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày **28** tháng 5 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các quận, huyện: Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ, Nam Từ Liêm;
- Chủ đầu tư các dự án có tên tại Phụ lục 1 kèm theo.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành xây dựng các bệnh viện tư nhân, sớm đưa vào phục vụ nhân dân; Sau khi xem xét báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị rà soát tiến độ các dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Y tế thực hiện ngày 14/4/2015 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số: **457**/BC-KH&ĐT ngày **21**/5/2015,

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, góp phần đẩy mạnh công tác thu hút xã hội hóa đầu tư và góp phần cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn, UBND Thành phố giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện liên quan theo chức năng quản lý được giao phối hợp với Nhà đầu tư các dự án (*theo danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo*) để tập trung rà soát và triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

1. Đối với nhóm dự án có khó khăn về quy hoạch:

- Đối với nhóm các dự án vướng mắc về quy hoạch phân khu (*Bệnh viện đa khoa quốc tế Việt Sing, ...*): Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc tập trung rà soát tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch phân khu của các dự án, làm việc trao đổi trực tiếp hoặc có văn bản thông báo thông tin cho các nhà đầu tư dự án biết để chủ động trong triển khai lập quy hoạch dự án.

- Đối với các dự án Nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (*Bệnh viện tư nhân chuyên khoa Mắt Hà Nội, Bệnh viện quốc tế Hà Đông, Bệnh viện đa khoa Đức Việt, Bệnh viện đa khoa quốc tế Việt Sing*): Sở Quy hoạch và Kiến trúc tạo điều kiện xem xét, thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Thời hạn thực hiện: Đề xuất phương án giải quyết và thông báo kết quả cho Nhà đầu tư, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện **trước ngày 30/6/2015**.

2. Đối với nhóm dự án có khó khăn trong công tác GPMB, thủ tục về đất đai:

- Giao Ban chỉ đạo GPMB Thành phố chủ trì phối hợp UBND các quận, huyện liên quan nơi có dự án (*Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ, Nam Từ Liêm*) làm việc với từng Nhà đầu tư rà soát điều chỉnh phương án xử lý vướng mắc GPMB, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Trường hợp có khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách hoặc vượt thẩm quyền giải quyết cần kịp thời tổng hợp đề xuất báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo xử lý.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát xử lý theo quy định và trả lời các nhà đầu tư về chính sách quản lý đất đai, giá đất, công tác bàn giao đất, hỗ trợ tái định cư, hình thức cho thuê đất, nộp tiền thuê đất và miễn giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời hạn thực hiện: Ban chỉ đạo GPMB Thành phố và Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện báo cáo kết quả cho UBND Thành phố **trước ngày 30/6/2015** và thông báo trả lời để các Nhà đầu tư dự án biết, triển khai thực hiện.

Riêng đối với dự án **Bệnh viện đa khoa dân lập chữ thập đỏ Hà Nội** tại Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai: Ban chỉ đạo GPMB Thành phố phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra, làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác GPMB; gửi kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 15/6/2015** để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện công tác GPMB dự án hoặc yêu cầu thu hồi GCNĐT dự án theo ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 5151/UBND-KH&ĐT ngày 16/7/2014.

3. Đối với nhóm các dự án có nhu cầu thẩm tra điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hoá:

Giao Sở Y tế thẩm tra, xác nhận các dự án đủ điều kiện, tiêu chuẩn được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực y tế (*các Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008, số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường*).

4. Đối với nhóm các dự án còn lại:

Giao các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện liên quan thực hiện tốt công tác giám sát đánh giá đầu tư và các nội dung công tác quản lý nhà nước theo chức năng được giao, chủ động làm việc với các Nhà đầu tư để rà soát, xử lý và hướng dẫn hỗ trợ Nhà đầu tư giải quyết các nội dung khó khăn vướng mắc, tồn tại của dự án theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền cần báo cáo kịp thời UBND Thành phố để chỉ đạo xử lý.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoa Kỳ do Công ty Keystone Development Management SA làm chủ đầu tư tại số 01 phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy; kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến dự án và đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn để sớm đưa dự án vào hoạt động phục vụ nhân dân; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện **trước ngày 30/6/2015**.

- Xem xét đề xuất của Công ty TNHH tổ hợp y tế Phương Đông về việc bố trí quỹ nhà tại dự án nhà ở cao 11 tầng - nhà C - lô NOCT, thị trấn Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để tái định cư cho Dự án Bệnh viện đa khoa Phương Đông tại phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm và đề nghị được giao làm chủ đầu tư khu tái định cư tại ô quy hoạch ký hiệu K5-TT5 thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Từ Liêm.

- Là đầu mối theo dõi giám sát đánh giá đầu tư các dự án; tiếp nhận thông tin, phản ánh, báo cáo khó khăn, vướng mắc của các dự án; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

6. Các Nhà đầu tư dự án:

- Tập trung nguồn lực, chủ động quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan của Thành phố để tập trung giải quyết các khó khăn tồn tại của dự án. Đảm bảo thực hiện dự án theo đúng GCNĐT được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Chủ động trực tiếp làm việc với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện liên quan về từng nội dung khó khăn vướng mắc của dự án để được xem xét, giải quyết, đồng thời cung cấp thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

- Nghiên cứu các quy định của Luật khám chữa bệnh và các văn bản liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần đáp ứng khi đưa vào vận hành, khai thác cơ sở y tế theo quy định của pháp luật;

- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo giám sát đánh giá thực hiện dự án bằng văn bản, gửi cơ quan có thẩm quyền (UBND Thành phố) và cơ quan chức năng đầu mối (Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo quy định hiện hành về giám sát đánh giá đầu tư tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ.

UBND Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo nêu trên để các cơ quan, đơn vị, các nhà đầu tư triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Đ/c PCT UBND TP Nguyễn T. Bích Ngọc;
- VP UBND TP: CVP/PCVP Đỗ Đình Hồng,
Các Phòng: VHXX, XDGT, TNMT, KT.
- Sở KH&ĐT (3 bản).
- Lưu: VP.

14273 (4K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sửu



BIÊN BẢN HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÃ HỘI HÓA THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Công văn số 363/UBND-KH&ĐT ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND Thành phố)

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư	Quận/ Huyện	Địa chỉ hồ sơ địa	Diện tích chiếm đất (m ²)	Quy mô đầu tư		Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư	Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp	Tình hình thực hiện	Vướng mắc về quy hoạch	Vướng mắc về GPMB	Vướng mắc về thủ tục đất đai	Vướng mắc về thủ tục thẩm tra điều kiện hướng ưu đãi XHH đầu tư	Vướng mắc về các nội dung khác	Ghi chú
						Công suất	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)									
1	TỔNG SỐ				803,347		17,328,808									
1	Các dự án tham dự Hội nghị rà soát tiến độ ngày 14/4/2015															
1	Bệnh viện chuyên khoa tư nhân Mắt Hà Nội	Công ty cổ phần kính mắt Hà Nội	Hoàng Mai	Khu đô thị Đền Lừ	7,982		120,300			Đã hoàn thành GPMB đợt 1 là 7.906,5 m ² trên tổng diện tích 7.982m ² , đang tiếp tục thực hiện GPMB đợt 2 cho diện tích 76,7 m ² của 01 hộ dân ở phường Tương Mai.	1	1	1			Diện tích chưa GPMB còn lại thuộc quản lý sử dụng của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trường ở phường Tương Mai (76,7m ²). Nhà đầu tư đã liên hệ với UBND quận Hoàng Mai để thực hiện nhưng còn khó khăn về cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng với chủ sở hữu đất. Nhà đầu tư đề nghị cấp có thẩm quyền: (i) giúp đỡ công ty hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, (ii) hoặc cho phép cắt giảm phần diện tích 76,7m ² nếu trên khởi dự án do phần diện tích này không nằm trong khu vực xây dựng công trình chính của dự án).
2	Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoa Kỳ	Công ty Keystone Development Management SA	Cầu Giấy	số 01 phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng	8,954	500 giường	1,050,000		1817/CPĐT ngày 09/10/1998	Đã hoàn thành phần thô, đang hoàn thiện phần cơ điện (điều hoà,...) và khuôn viên, sân vườn phía trước bệnh viện		1				Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất mới được Thành phố cho phép bổ sung vào dự án để làm thảm cỏ, cây xanh
3	Bệnh viện đa khoa Phương Đông	Công ty TNHH tổ hợp y tế Phương Đông	Bắc Từ Liêm	Phường Cổ Nhuế 2	95,799	1000 giường	4,168,000		011022000788 ngày 19/3/2010	Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 1.754,7m ² (chiếm 95,78% tổng diện tích của dự án), được bàn giao phần đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và xây dựng hàng rào tạm để bảo vệ khu đất, xin cấp giấy phép xây dựng và khởi công xây dựng công trình tòa nhà chính.		1			1	Đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm sớm xác định, thông báo cơ chế, đơn giá bồi thường đối với các loại đất nông nghiệp, ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ dân không hợp tác để triển khai giải phóng mặt bằng trên diện tích đất nông nghiệp; Xin làm chủ đầu tư khu tái định cư tại ô quy hoạch ký hiệu K5-TT5 thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Từ Liêm và tiếp tục chấp thuận bổ trí quỹ nhà tái định cư cho dự án tại dự án nhà ở cao 11 tầng- nhà C- lô NOCT tại thị trấn Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.
4	Bệnh viện quốc tế Hà Đông	Cty cổ phần đầu tư và phát triển sản xuất Hạ Long	TP Hà Đông	Xã Dương Nội	167,089	860 giường	4,061,000		03121000253 6/6/2008	Dự án đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, diện tích đã giải phóng mặt bằng là 158.151,7 m ² trên tổng diện tích 167.089 m ² của dự án.	1	1				Còn 15/354 hộ dân chưa nhận tiền đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng và 04 vị trí đã nhận tiền nhưng không bàn giao mặt bằng, 12 ngôi mộ chưa di chuyển. Ngoài ra, dự án mới được giao bổ sung khoảng 2.300m ² đất thuộc địa phận Đại Mỗ, Từ Liêm nằm xen kẹt trong phân khu S4 phải lập quy hoạch điều chỉnh; hiện, nhà đầu tư đang làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc để thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch. Nhà đầu tư đề nghị sớm được phê duyệt quy hoạch, hoàn thiện giải phóng mặt bằng dứt điểm các hộ dân còn lại

5	Bệnh viện tư nhân đa khoa Đức Việt	Cty cổ phần y khoa Đức Việt	Chương Mỹ	Khu Đồng Vai - Đông Đa, Ao Khoai, thị trấn Xuân Mai	35,361	200 giường	292,000		01121000266 ngày 23/01/2009 (lần 1), ngày 25/01/2011 (lần 2)	Đã được bàn giao mốc giới 34.286,9 m ² /35.360,9 m ² , còn 1074m ² diện tích đất chưa được bàn giao nên việc trích lục bản đồ khu đất thực hiện dự án làm cơ sở xin cấp giấy phép xây dựng và các công việc khác không thể thực hiện được.	1	1	1	1	Nhà đầu tư đề nghị: UBND TP chỉ đạo GPMB và bàn giao cho nhà đầu tư phần diện tích đất còn lại (1.074 m ²) trước ngày 12/5/2015 để nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo của dự án; đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án đối với lô đất có chức năng đất dịch vụ để bàn giao cho huyện quản lý theo quy định thành chức năng sử dụng đất khu nhà ở chuyên gia của dự án; đề nghị được điều chỉnh lại hình thức cho thuê đất và được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa.
6	Bệnh viện đa khoa tư nhân Y Cao	của Công ty cổ phần dịch vụ chăm sóc phát triển cộng đồng	Từ Liêm	X2, xã Mỹ Đình	26,112	300 giường	610,000		01121000803 ngày 01/4/2010	Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 23.920m ² trên tổng diện tích 26.112m ² đất thuộc dự án.		1			Hiện còn 05/17 hộ dân chưa đồng ý dự thảo phương án bồi thường đã được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư quận Nam Từ Liêm phê duyệt - Tổng diện tích chưa được Giải phóng mặt bằng là 2.192m ² . Đề nghị hỗ trợ và tạo điều kiện thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án.
7	Bệnh viện đa khoa dân lập chữ thập đỏ	Công ty TNHH Thương mại Đại Phát	Hoàng Mai	Phường Thịnh Liệt	13,269	150 giường	200,000	11796/UBND-KH&ĐT 10/12/09	01121000396 ngày 19/3/2010	Chuẩn bị giải phóng mặt bằng		1			Đề nghị UBND thành phố và các Sở ngành hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí nhà tái định cư cho các hộ dân trong diện được đền bù nhà tái định cư (dự kiến 09 hộ gia đình).
8	Bệnh viện phụ sản quốc tế Đức Giang	Cty cổ phần Hằng Hà	Long Biên	phố Trường Lâm, quận Long Biên	7,265	120 giường	463,928		01121000227: 9/6/2008 (lần 1), 29/1/2013 (lần 2)	Đã hoàn thành phần thô, đang trong giai đoạn hoàn thiện công trình và thương thảo ký các hợp đồng cung cấp lắp đặt trang thiết bị y tế					
9	Bệnh viện chuyên khoa tiết niệu và nam học Tâm Anh	Công ty CP bệnh viện Tâm Anh	Long Biên	Ô đất C2-2/CCKQ 2 tại phường Bồ Đề	7,955	100 giường	132,000	4908/UBND-LĐCSXH 01/6/2009	01121000380; 22/1/10	Đang triển khai thi công phần thô đến tầng 5/7 tầng của công trình				1	Đề nghị chuyển đổi mục tiêu hoạt động của dự án (từ bệnh viện chuyên khoa nam học sang bệnh viện đa khoa).
10	Bệnh viện Ngọc Xuân	Công ty cổ phần thể thao Ngọc Xuân	Hà Đông	59 Phùng Hưng, quận Hà Đông	4,400	50 giường	64,000		3121000125 ngày 17/12/2012 (lần 3)	Đang thi công phần thô. Do quá trình chuyển đổi công năng của dự án từ bệnh viện đa khoa sang bệnh viện chuyên khoa nên tiến độ thực hiện dự án bị chậm so với yêu cầu. Tuy nhiên, Công ty quyết tâm hoàn thành phần xây dựng trong quý IV/2015 và đưa Bệnh viện vào hoạt động trong quý II/2016.					
11	Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh	Cty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh	Từ Liêm	Thôn Phú Đa, xã Mỹ Trì	25,000	500 giường	993,900		01121000157 ngày 21/5/2008	Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang làm thủ tục cấp Giấy phép xây dựng để chuẩn bị khởi công vào tháng 8/2015, dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động năm 2018.				1	Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa tư nhân An Sinh đề nghị được chuyển đổi chủ đầu tư thực hiện dự án từ Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh sang Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh (là công ty TNHH một thành viên do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh làm chủ sở hữu).

12	Bệnh viện đa khoa Quốc tế Việt Sing	Cty CP Y học Rạng Đông	Từ Liêm	Xã Minh Khai	25,000	250 giường	297,000	3136/UBND-KH&ĐT ngày 22/5/2008	01121000250 ngày 25/12/2008	Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng	1					Đưa án nằm trong vành đai xanh sông Nhuệ, phải điều chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt với các chỉ tiêu, mật độ xây dựng thay đổi. Hiện nay, đồ án quy hoạch phân khu đô thị GS tỷ lệ 1/5000 đang được Viện quy hoạch Xây dựng Hà Nội tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh để trình duyệt. Nhà đầu tư đề nghị được điều chỉnh quy hoạch để dự án được tiếp tục triển khai
13	Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân	công ty cổ phần Bệnh viện Thanh Xuân	Thanh Xuân	Phường Khương Đình	15,475	200 giường	270,000	1598/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND quận Thanh Xuân		Đã được giao đất ngoài thực địa, cấp trích lục bản đồ tạm thời để phục vụ công tác xin cấp phép xây dựng; đã trình hồ sơ thiết kế cơ sở tới Sở Xây dựng thẩm tra theo quy định. Hiện nay đang thiết kế bản vẽ thi công; đang làm việc với Cục thuế Hà Nội để được miễn tiền thuế đất cho dự án theo quy định.			1	1		Hệ thống đường giao thông đến khu đất dự án chưa hoàn thành, gây khó khăn trong việc chuyển các thiết bị, vật tư vào khu dự án. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền đơn đốc các nhà đầu tư làm tuyến đường vành đai 2,5 và đường Tôn Thất Tùng kéo dài sớm hoàn thiện dự án.
14	Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Cường	Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường	Hà Đông	km4 đường Lê Văn Lương kéo dài - Khu đô thị Dương Nội	29,267	500 giường	990.153			Đang được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục giao đất.			1	1		Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ dự án sớm hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định (giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng...) để có cơ sở khởi công đầu tư xây dựng dự án theo tiến độ.
II Các dự án khác																
1	Làng sinh thái nghỉ ngơi an dưỡng và trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng	Cty TNHH dịch vụ ứng dụng tin học và dịch vụ du lịch ECCO	Từ Liêm	thôn Hoè Thị, xã Xuân Phương	82,000	phục vụ 550 người tại cùng 1 thời điểm	148,360		0112100961 ngày 18/3/2011							Nhà đư không thực hiện chế độ BCGSĐGĐT định kỳ, không kết nối được liên lạc được để mời dự Hội nghị.
2	Trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng	Công ty cổ phần phát triển An Việt	Từ Liêm	Khu xử đồng, xóm 6 + 8, thôn Hoè Thị, Thị Cẩm, xã Xuân Phương	10,000	100 người/thời điểm	36,000	4633/UBND-LĐCSXH 25/5/2009	0112100961 ngày 18/3/2011							Nhà đư không thực hiện chế độ BCGSĐGĐT định kỳ, không kết nối được liên lạc được để mời dự Hội nghị.
3	Bệnh viện Hạnh Phúc	Công ty cổ phần Vĩnh Thiện	huyện Từ Liêm	Xã Phú Diễn và xã Xuân Phương	31,292	300 giường	300,000	7447/UBND-KH&ĐT 10/12/2009	01121000405 ngày 05/5/2010							Chậm do NĐT, cần đchinh tiến độ THDA
4	Phòng khám đa khoa Văn Phú	Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Land	Hà Đông	Lô đất C2 - Khu đô thị Văn Phú	5,000	10 phòng khám	139,000	2832/UBND-KH&ĐT 22/4/2010	1121000970 ngày 31/3/2011							
5	Bệnh viện đa khoa Văn Cảnh	không có thông tin	Hoài Đức	Xã Văn Cảnh			200,000		03121000254 ngày 9/6/2008							Nhà đư không thực hiện chế độ BCGSĐGĐT định kỳ, không kết nối được liên lạc được để mời dự Hội nghị.

6	Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Châu (BV quốc tế Việt Mỹ)	Công ty TNHH Hải Châu	Thanh Trì	Thôn Cổ Điền B - xã Tứ Hiệp	22,954	500 giường	196,794	1570/UB-VX ngày 17/6/2002 (vấn chủ trương)										Nhà đư không thực hiện chế độ BCGSDGĐT định kỳ, không kết nối được liên lạc được để mời dự Hội nghị.
7	Bệnh viện chuyên khoa Mắt kỹ thuật cao Sài Gòn - Hà Nội	Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam	Từ Liêm	Lô đất B15-CC2 - Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế Chèm	21,469	80 - 100 giường	440,055	2954/UBND-KH&ĐT 28/4/2010										
8	Khu liên hợp Bệnh viện CHI	Cty cổ phần y tế CHI	Đông Anh	Xã Tiên Dương, Xã Văn Nội	95,000	500 giường	500,000	5564/UBND-KH&ĐT 05/7/11										nhà đư không gửi Báo cáo
9	Bệnh viện đa khoa Quang Trung	Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Quang Trung	Hoàng Mai	Khu đông Đê Mư, đường Tam Trinh, phường	35,957													Nhà đư không thực hiện chế độ BCGSDGĐT định kỳ, không kết nối được liên lạc được để mời dự Hội nghị.
10	Bệnh viện Bắc Việt	Cty TNHH Phát triển Bắc Việt	Thanh Trì	xã Tân Triều, huyện Thanh Trì	6,326	50 giường	68,318	9237/UBND-KH&ĐT 12/11/10										
11	Bệnh viện chuyên khoa phụ sản và u bướu Hà Nội ngân năm	Cty cổ phần Hà Nội ngân năm	Long Biên	C2-2/CCK02, phường Bồ Đề, quận Long Biên	12400	150 giường	666,000	3963/UBND-KH&ĐT 04/6/10; 6126/UBND-KH&ĐT 25/7/11										
12	Xưởng bào chế dược phẩm đông y Diệu Phương Đường	Cty TNHH Diệu Phương Đường	Thường Tín	xóm 3, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín	6,000		15000	12286/UBND-KH&ĐT 28/12/2009										
13	Trung tâm vệ sinh phòng dịch	Cty vaccin và sinh phẩm y tế - Bộ Y tế	Cầu Giấy	B12/CC3 Khu đô thị mới Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy	2,981			7093/UBND-KH&ĐT 07/9/10										
14	Trung tâm khám chữa bệnh từ thiện	Hội từ thiện Tâm lòng vàng Tp Hà Nội	Từ Liêm	xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm	3040		907000	6812/UBND-KH&ĐT 26/8/10										Nhà đư không thực hiện chế độ BCGSDGĐT định kỳ, không kết nối được liên lạc được để mời dự Hội nghị.